

# AN DỤC Xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, An Dục (Quỳnh Phụ) còn đặc biệt chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Định hướng của xã là xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân để góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Hiện, cán bộ văn hóa xã cho biết: Năm 2010, khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cũng được xã phát động mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Một trong những giải pháp đầu tiên được xã chú trọng chỉ đạo thực hiện là xây dựng và triển khai thực hiện hương ước văn hóa thôn. Xã có 5 thôn, cả 5 thôn đều xây dựng hương ước văn hóa với các quy định rất cụ thể về việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa... Sau khi hoàn thành xây dựng hương ước, việc tuyên truyền thực hiện hương ước, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn minh được đẩy mạnh thông qua các chương trình, chuyên mục phát trên Đài Truyền thanh xã, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu..., nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của nhân dân, nhờ đó nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội dần đi vào nếp



Đường quê An Dục.

Ảnh: TRINH CUONG

nếp. Hầu hết các gia đình đều lựa chọn hình thức tổ chức tang lễ gọn nhẹ, văn minh, không kèn trống ầm ĩ, không rải vàng mã bừa bãi. Các đám cưới không tổ chức cỗ bàn linh đình, không mô loa đài quá khuya. Lễ mừng thọ cho người cao tuổi được tổ chức chung tại nhà và văn hóa thôn với nghi thức trang trọng, vui tươi. Trên địa bàn xã có đến Vua Rộc, di tích

hội, việc xây dựng gia đình văn hóa tại An Dục cũng được quan tâm, trong đó mỗi thôn đều có cao tình thần chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hương ước văn hóa thôn trong mỗi gia đình, đồng thời chú trọng phòng, chống bạo lực gia đình, quan tâm chăm sóc người

gìa, trẻ em. Việc bình xét gia đình văn hóa được thực hiện dân chủ, công khai, hoạt động tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu được chú trọng. Vì vậy, tỷ lệ gia đình văn hóa tăng hàng năm, năm 2017 đạt 89,5%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng tại An Dục được đẩy mạnh. Nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11..., các thôn xóm đều tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, liên hoan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh đoàn kết trong cộng đồng dân cư càng thêm gắn bó. Nhờ đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua đều được nhân dân tiếp thu, hàng hải thực hiện. Phong trào khuyến học, khuyến tài thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

**“Việc chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã thực sự đem lại sự đổi thay tích cực trong đời sống nhân dân địa phương, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế ổn định. Trong thời gian tới, An Dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, sớm hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2018.”**  
(Ông Hà Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã An Dục)

Đề tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần hình thành nếp sống văn minh, lành mạnh, dù

điều kiện kinh tế còn khó khăn song cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa, sân thể thao đồng bộ từ xã đến thôn. Đến nay, An Dục đã xây dựng hoàn thiện nhà văn hóa xã hơn 200 chỗ ngồi, được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, quạt mát, đáp ứng nhu cầu hội họp, học tập, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của nhân dân. Xây dựng mới sân vận động trung tâm xã diện tích 8.020m<sup>2</sup> đáp ứng nhu cầu hoạt động thể thao. 5/5 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao, riêng thôn An Mỹ có đến thờ Bác Hồ là nơi tổ chức hội họp, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, nhi đồng. Hệ thống thông tin, đài truyền thanh xã được nâng cấp hiện đại, tổ chức tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

PHƯƠNG THẢO

## Việt Nam phóng vệ tinh Micro Dragon vào cuối năm 2018

(nhandan.com.vn) Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) vừa cho biết, vệ tinh Micro Dragon đã chế tạo thành công, đang chờ cơ quan chức năng của Nhật Bản cấp giấy phép an toàn để phóng lên vũ trụ vào cuối năm nay.

Micro Dragon là vệ tinh quan sát trái đất, trọng lượng 50kg, được chế tạo bởi 36 kỹ sư người Việt Nam thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Vệ tinh bắt đầu được chế tạo từ năm 2013 và thử nghiệm thành công năm 2017 tại Nhật Bản. Sau khi phóng lên vũ trụ, Micro Dragon có nhiệm vụ quan sát vùng biển ven bờ, đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn thủy sản, theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ để phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam; phát hiện độ bao phủ của mây, tính chất của sol khí để phục vụ việc hiệu chỉnh khí quyển; thu tín hiệu từ các cảm biến trên mặt đất sau đó nhanh chóng chuyển dữ liệu tới trạm thu dữ liệu ở các vị trí khác nhau trên trái đất.

Vệ tinh Micro Dragon là bước tiếp theo trong quá trình nắm bắt và làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh của Việt Nam. Trước đó, các kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã chế tạo thành công vệ tinh siêu nhỏ Pico Dragon 1kg, được phóng lên quỹ đạo vào tháng 11/2013 và hoạt động thành công trên vũ trụ.

## Khai mạc thư viện lưu động “Sách, hành trang người chiến sĩ”



Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 tham quan và đọc sách tại thư viện lưu động.

(qndn.vn) Tại Hà Nội, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng Thư viện Quân đội vừa tổ chức khai mạc thư viện lưu động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4. Với chủ đề “Sách, hành trang người chiến sĩ”, thư viện lưu động được tổ chức tại Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu với hơn 1.000 đầu sách, báo, nổi bật là sách về tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh và về lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng với khai mạc thư viện lưu động, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 đã tham gia hoạt động tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

## Giúp học sinh vùng dân tộc thiểu số chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT quốc gia

(nhandan.com.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú trên cả nước chuẩn bị tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Theo đó, trên cơ sở đánh giá, xếp loại học sinh, các đơn vị nêu trên cần rà soát, phân loại năng lực học tập của học sinh lớp 12; xây dựng kế hoạch dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng của từng bộ môn phù hợp đối tượng học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số. Các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường có học sinh dân tộc thiểu số, miền núi xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức ôn tập và hỗ trợ học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi THPT quốc gia sau khi kết thúc năm học; thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho học sinh.

Đáng chú ý, các sở Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh có chính sách, hoạt động hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa có điều kiện ôn tập và tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; không để trường hợp nào bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.

PHƯƠNG ANH

# Điểm sáng bồi dưỡng học sinh giỏi

Cùng với nhiệm vụ giáo dục toàn diện, những năm qua, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) còn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi các cấp. Đây là một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng như của tỉnh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Nếu như năm học 2015 - 2016 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong có 226 học sinh giỏi cấp thành phố, 46 học sinh giỏi cấp tỉnh, 36 học sinh giỏi cấp quốc gia thì đến năm học 2016 - 2017 Trường có 433 học sinh giỏi cấp thành phố, 115 học sinh giỏi cấp tỉnh, 47 học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong năm học 2017 - 2018, chỉ tính riêng cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ quốc gia (MYTS), đội tuyển học sinh giỏi của Trường đã giành được 17 huy chương các loại. Đội tuyển đang ôn luyện để tham gia cuộc thi Olympic toán tuổi thơ toàn quốc tổ chức tại Lào Cai vào tháng 6. Cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết: Để đạt được những kết quả trên, nhà trường đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Với mục tiêu xây dựng trường chất lượng cao của thành phố, của tỉnh, nhà trường đã tăng cường chỉ đạo đổi



Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Lê Hồng Phong ôn luyện để tham gia cuộc thi Olympic toán tuổi thơ toàn quốc năm 2018.

mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên, tổ chức hội thảo, chuyên đề cấp tổ, trường, cụm trường; từ đó, trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả các tiết dạy trên lớp. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo

đục học sinh đại trà, những học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu được nhà trường tổ chức bồi dưỡng một cách bài bản. Được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, ngay từ đầu năm học, nhà trường thành lập đội tuyển học sinh giỏi ở các khối lớp và có kế hoạch tuyển chọn giáo viên, định

hướng nội dung để bồi dưỡng học sinh. Nhà trường cũng rất quan tâm đến việc khen thưởng, động viên kịp thời các thầy cô, học sinh có thành tích cao trong các cuộc thi. Cùng với đó, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô giáo Hà Thị Xuân cho biết thêm: Giáo viên là nhân tố quan trọng góp phần cho sự thành công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Hiện nay, 100% giáo viên của Trường đạt trình độ chuẩn, 98% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, liên tục có học sinh giỏi, tạo được uy tín đối với đồng nghiệp và học sinh... Là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán, cô giáo Nguyễn Thị Hương cho biết: Thấy cô phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc soạn giáo án, đổi mới phương pháp giảng dạy. Thông qua nắm bắt năng lực, sở trường của học sinh, chủ động giao các bài tập khó để học sinh làm thử trước sau đó mới cùng các em giải đáp. Chúng tôi vừa cho các em học chính khóa vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em tham gia các cuộc thi. Không riêng cô Hương, mỗi giáo viên khi được giao nhiệm vụ dạy đội tuyển đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, mong muốn được góp sức cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Chính sự tận tâm của thầy cô đã giúp học sinh yêu thích, đam mê môn học mà mình đã lựa chọn và phát huy năng khiếu bẩm sinh của các em. Đây là yếu tố then chốt, quyết định cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

# Người “VÁC TÙ VÀ” mẫn cán

Lâu nay người dân vẫn thường ví trưởng, phó thôn là người “vác tù và hàng tổng” bởi không có việc gì trong làng, trong thôn không đến tay họ. Ông Nguyễn Đức Quy, Phó Trưởng thôn Quân Hành, xã Bình Nguyên (Kiến Xương) là một người như thế. Tinh thần trách nhiệm và sự mẫn cán giúp ông luôn nhận được sự tin tưởng, trân trọng của chính quyền và bà con làng trên xóm dưới.

Được đi trên con đường nông thôn mới to đẹp, phong quang, người dân thôn Quân Hành ai cũng thầm cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước và sự nhiệt tình vào cuộc tuyên truyền, vận động, tổ chức làm đường giao thông nông thôn của ông Quy. Nhờ làm tốt công tác dân vận,

ông Quy cùng với Chi bộ, Ban công tác mặt trận và chính quyền thôn huy động các tầng lớp nhân dân trong thôn và con em xa quê ủng hộ được gần 500 triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động làm gần 2km đường trục thôn và đường nhánh cấp 1. Ông Nguyễn Ngọc Truyền cho biết: Hình ảnh ông Quy

sớm tối đến từng nhà tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới và thuyết phục nhân dân chung sức đồng lòng thực hiện các tiêu chí khiến mọi người ai cũng nể phục, trân trọng và hưởng ứng. Bà con trong thôn thật hạnh phúc vì có người cán bộ mẫn cán, hết lòng vì nhân dân như vậy.

Ông Quy chia sẻ: Muốn lãnh đạo, thu hút được quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cán bộ, đảng viên mình phải gương mẫu nói đi đôi với làm. Trong việc tổ chức cho nhân dân xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi đi đầu hoàn thành các khoản đóng

góp; bản thân tôi đi tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tổ chức cho bà con làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, đường thôn, ngõ xóm, xây dựng hội trường thôn... mấy tháng trời nhưng không đòi hỏi và không nhận một đồng tiền công nào. Không chỉ vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, ông Quy còn tích cực tuyên truyền bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nông nghiệp. Ông cũng động viên bà con mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập. Đến nay, thu nhập của người dân trong thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ

hộ nghèo theo tiêu chí mới còn gần 7%. Ông Bùi Mạnh Hằng, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết: Các nghị quyết của Đảng ủy và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương khi triển khai xuống cơ sở đều được đồng chí Nguyễn Đức Quy cùng với Chi ủy, Ban công tác mặt trận thôn bàn bạc, thống nhất và sáng tạo trong quá trình thực hiện, đạt hiệu quả tốt. Đồng chí Quy nhiều năm liền được Đảng ủy xã khen thưởng vì có nhiều việc làm thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017 được Huyện ủy Kiến Xương khen thưởng.

KHẮC DUẤN



Ông Nguyễn Đức Quy (người bên trái) thăm và động viên ông Nguyễn Ngọc Truyền tập trung phát triển kinh tế với mô hình trang trại nuôi thỏ.